






# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

27 เมษายน 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 <b>นโยบาย</b>	
<p><b>30บาทรักษาทุกที่</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, โพสต์ทูเดย์, บ้านเมือง, ประชาชาติธุรกิจ, สวพ.91, linetoday, hfocus thebangkokinsight, innnews, thestaetime, thethaiger, thecoverage, thebetter)</p> <p>-น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา โฆษก ก.สธ. ฝ่ายการเมือง เปิดเผยความก้าวหน้านโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว หรือ 30 บาทพลัสว่า จะเข้าสู่ระยะที่ 3 ในวันที่ 1 พ.ค. 67 จากเดิม 12 จังหวัด เพิ่มอีก 33 จังหวัด รวมเป็น 45 จังหวัด โดยยกระดับการบริการ อำนวยความสะดวกประชาชน ไม่ต้องรอคิว รอรับยา ตรวจเสร็จรับยาที่บ้านด้วยระบบเฮลท์ไรเดอร์ เป็นไปตามเป้าที่จะขยายให้ครอบคลุมทั่วประเทศภายในสิ้นปี 2567</p>	
 <b>นโยบายแก้ปัญหายาเสพติด</b>	
<p><b>ผลงานรัฐบาล "เศรษฐา"ปราบยาเสพติด</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ข่าวสด, ฐานเศรษฐกิจ, สวพ.91, hfocus, cm108, linetoday, ch7, ch3, bugaboo, thailandplus)</p> <p>-นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. กล่าวว่า รัฐบาล นายกฯ เศรษฐา ทวีสิน ได้ประกาศนโยบายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทาง 3 ป. คือ "ปลูกชุมชนให้เข้มแข็ง เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย ปราบปรามสกัดกั้นยึดทรัพย์ผู้ค้า ขจัดข้าราชการทุจริตพัวพันยาเสพติดให้สิ้น" ซึ่ง สธ.เป็นหน่วยงานหลักในการนำผู้เสพยาที่มีประมาณ 1.9 ล้านคน มาบำบัดและส่งคืนผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วกลับสู่สังคม โดยเปิดหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดใน รพศ./รพท. จัดตั้งมินิธัญญารักษ์/กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดใน รพช.ทุกแห่ง และสนับสนุนให้มี CBTx ชุมชนล้อมรั้ว บำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม และมีศูนย์คัดกรองแยกผู้ป่วยเข้าสู่สถานบำบัดต่างๆ ตามระดับความรุนแรง โดยตั้งแต่ 1 ต.ค.66 - 17 เม.ย.67 ได้คัดกรองผู้ที่ติดยาเสพติดไปแล้ว 70,253 คน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสีเขียว 56,763 คน รองลงมา กลุ่มสีแดง 8,391 คน กลุ่มสีส้ม 3,398 คน และสีเหลือง 1,701 คน นำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาได้ 66,399 คน โดยมีศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมร่วมให้การช่วยเหลือ อาทิ การฝึกอาชีพ จัดหางาน จัดหาทุนประกอบอาชีพ ก่อนส่งผู้ป่วยกลับคืนสู่สังคม จากการติดตามจนครบกำหนด 1 ปี พบไม่กลับมาเสพยา 28,125 คน</p>	
 <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b>	
<p><b>ปรับ ครม</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด) , เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ ,ข่าวสด, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ)</p> <p>- นายกฯ ได้เชิญรัฐมนตรีที่มีรายชื่อว่าจะถูกปรับออกจาก ครม.เข้าพบบนตึกไทยคู่ฟ้า มีรายงานว่า นพ.ชลน่าน มีภารกิจที่จ.น่าน ทำให้ไม่สามารถเดินทางมาได้ ล่าสุดรายงานข่าวแจ้งว่ารายชื่อที่เสนอปรับ ครม.ทั้งหมด นายกฯ ได้ตรวจสอบพร้อมก็นำขึ้นทูลเกล้าฯ แล้ว</p>	
<p><b>การบริหารสาธารณสุขชายแดน</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, hfocus)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ที่เรียกเก็บไม่ได้จากประชากรต่างดาวและผู้ติดตามในพื้นที่ชายแดนเฉลี่ยราวปีละ 2,500 ล้านบาท ว่า มั่นใจว่าต่อไปจะดีขึ้น เพราะมีการพัฒนาระบบ HINT ในการบริหารจัดการเตียงที่ยังไม่มีสถานะไร้สิทธิเข้ามาสู่กระบวนการให้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ จะช่วยเติมเต็มและนำสู่การ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>แก้ปัญหาได้ นอกจากนี้ ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุขชายแดนและพื้นที่เฉพาะทั่วประเทศ 5 แห่ง เปิดแห่งแรกแล้วที่ รพ.แม่สอด จ.ตาก จะเปิดแห่งที่ 2 ที่จ.ระนองเร็วๆ นี้ รวมถึงที่รพ.ปัว จ.น่าน รพ.สระแก้ว และจ.อุบลราชธานี เป็นความร่วมมือระหว่างนานาประเทศในการดูแลประชากรข้ามชาติ โดยมีองค์กรระหว่างประเทศเข้ามาช่วยดูแลสนับสนุนร่วมกันเรียนรู้และจัดบริการ เช่นที่จ.ตาก ผู้ที่มาจากชายแดนเมียนมา สามารถเบิกค่ารักษาได้ทุกคนจากบองค์การกาชาดสากล ทั้งนี้ ประเทศไทยมีพื้นที่ชายแดนทั้งหมด 31 จังหวัด การให้บริการเหมือนกัน การแก้ปัญหาและพัฒนาสาธารณสุขชายแดนขึ้นกับบริบทของแต่ละพื้นที่ ส่วน รพ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย มีรายได้จากผู้ป่วยลาวเป็นหลัก มีการขยายการหารือกับท่านทูตลาว ที่จะให้เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐต่อรัฐในการกำหนดสิทธิที่รักษาพยาบาลในประเทศไทย เป็นต้น</p>	
<p><b>สธ.ดัน รพ.สมุทรปราการ ศูนย์ฝึกหมอแห่งใหม่</b></p> <p><b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, acnews, thecoverage, hfocus, thaitodaynews, thailandplus)</p> <p>-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เปิดเผยว่า ปัจจุบัน รพ.ของสธ.ที่เป็นศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ ม.ต่างๆ ในการฝึกนศ.แพทย์ ชั้นปีที่ 4-6 รวม 45 แห่ง ล่าสุด สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สพพช.) ได้จัดประชุมหารือการจัดตั้งศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โดยเบื้องต้นรพ.สมุทรปราการ ยินดีร่วมเป็นสถาบันหลักในการผลิตแพทย์กับม.อัสสัมชัญ จากนั้น.อัสสัมชัญจะจัดทำแผนและกรอบระยะเวลานำเสนออีกครั้ง ทั้งแผนจัดหาพื้นที่เอกชน รูปแบบอาคารศูนย์แพทย์ฯ ที่ฝึกนศ. โดยเบื้องต้นจะเป็นหลักสูตรแพทยนานาชาติ</p>	
<p><b>นักสาธารณสุข</b></p> <p><b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (thecoverage)</p> <p>-จากกรณีเมื่อวันที่ 14 มี.ค. 67 ชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (ประเทศไทย) เดินทางไปยื่นหนังสือถึงนายกา เพื่อติดตามแนวทางการเปลี่ยนสายงานนักสาธารณสุข ความก้าวหน้าของสายงานและวิชาชีพ นั้น ล่าสุด ดร.รัชกี สาริยะ เลขานุการชมรมนักวิชาการสาธารณสุขฯ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2567 ก.พ.ส่งหนังสือตอบกลับมาแล้ว เฉพาะประเด็นการขอให้เร่งรัดการออกหลักเกณฑ์ เงื่อนไข แนวทางการปรับตำแหน่งและเกื้อกูลสายงานทั่วไป (เจ้าพนักงาน หรือ จพ.) ในบุคลากรที่มีวุฒิปริญญาตรี และมีใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน เข้าสู่สายงานวิชาการในตำแหน่งนักสาธารณสุข ทั้งสังกัดสธ. และมท. ขณะนี้ สป.สธ. อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลส่งให้ ก.พ. เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมต่อไป</p>	
<p><b>โอมิครอนสายพันธุ์ใหม่</b></p> <p><b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแอฟฟิค, trueid, linetoday, tnnthailand ,จส.100)</p> <p>-ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี รายงานว่า จากการสุ่มถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมของ SARS-CoV-2 จากนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกและแชร์ขึ้นไว้บนฐานข้อมูลโควิดโลก (GISAID) พบโอมิครอนสายพันธุ์ใหม่ KP.3 ทั่วโลก 295 ราย พบในไทย 2 ราย จากจ.พระนครศรีอยุธยา วิเคราะห์จากรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมของโอมิครอน KP3 พบมีความได้เปรียบในการเติบโต-แพร่ระบาดเหนือกว่า JN.1 ที่ระบาดเป็นสายพันธุ์หลักทั่วโลกถึง 126% หรือ 2.26 เท่า ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการกลายพันธุ์เพิ่มเติมที่สำคัญบริเวณส่วนหนามของไวรัส (ที่ใช้จับกับผิวเซลล์) ณ ตำแหน่ง Q493E ทำให้หลบหลีกภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้น จึงแพร่ระบาดได้ง่ายขึ้นในประชากรที่เคยติดเชื่อหรือได้รับวัคซีนมาแล้ว จึงอาจกลายเป็นสายพันธุ์หลักที่แพร่ระบาดแทนที่ JN.1 ในอนาคตอันใกล้ ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมมาตรการรับมือที่เหมาะสม</p>	
<p><b>อากาศร้อน</b></p> <p><b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> นสพ. ไทยโพสต์ เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, ไอเอ็นเอ็น, sonthitalk, innnews, thebetter, mcot, topnews )</p> <p>-นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกา เผยว่า ประเทศไทยยังคงมีสภาพอากาศที่ร้อนจัดต่อเนื่อง โดยกรมอุตุนิยมวิทยาคาดระหว่างวันที่ 25 เม.ย. - 1 พ.ค.67 ระบุว่า ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้มีอากาศร้อนถึงร้อนจัด กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัด แนะนำกลุ่มเสี่ยง เลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งช่วงที่อากาศร้อนจัด เน้นดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอ ไม่ให้ร่างกายขาดน้ำ ลดความเสี่ยงฮีทสโตรก</p> <p><b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (hfocus ,thaitabloid, ช่อง7)</p> <p>-นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เตือนสภาวะอากาศร้อนจัด อุณหภูมิอาจสูงสุดเกิน 40 องศาเซลเซียส คนงานก่อสร้าง ผู้ทำงานกลางแจ้ง ต้องระวังสุขภาพร่างกาย สมาธิเสีย เสี่ยงอุบัติเหตุ โรคที่เกิดจากความร้อน เช่น ช็อคเท้าบวม</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ผื่นแดง ตะคริวแดด เพลี้ยแดด และลมแดด หากมีอาการผื่นปกตติควรหลบเข้าร่ม คลายเสื้อผ้าให้ลมผ่าน ด้านผอ.รพ.นพรัตน์            ราชธานี แนะนำอย่าไม่ควรให้ทำงานในที่แจ้งนาน ๆ หลีกเลี่ยงช่วงบ่ายที่อากาศร้อนจัด</p> <p><b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, sonthitalk )</p> <p>-นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า 3 อาการโรคที่มักพบบ่อย ได้แก่ อาการเป็นลมแดด ท้องเสีย และผิวหนังแสบร้อน ผื่นคัน สามารถใช้ภูมิปัญญาไทย หรือยาสมุนไพร ช่วยรักษาและดูแลอาการในผู้สูงอายุได้ เป็นลมให้ใช้น้ำอุ่นละลายยาหอมขงตี๋มหรือไช่ยามสมุนไพรมะแว้งเวียนศีรษะ ยาเหลืองปิดสมุทรรักษาอาการท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อ ผื่นคันผื่นคันใช้คาลาไมน์พญาโยหรือโลชั่นพญาโย ทาเจลว่านหางจระเข้ลดอาการแสบร้อนไหม้จากแสงแดดหรือใช้ปูนจากใบว่านหางจระเข้โดยปอกเปลือกและล้างยางสีเหลืองให้สะอาด ทำกิจกรรมกลางแจ้งควรสวมเสื้อแขนยาว หรือทาครีมกันแดด</p> <p><b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> นสพ. มติชน</p> <p>-พญ.จุไร วงศ์สวัสดิ์ นพ.ทรงคุณวุฒิ และผู้ช่วยอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ นพ.ทรงคุณวุฒิ โฆษกกรมควบคุมโรค ร่วมแถลงเกาะติดสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่มักเกิดขึ้นในช่วงหน้าร้อน หรือโรคอื่นที่มีการระบาดเพิ่มขึ้นหลังเทศกาลสงกรานต์ รวมถึงการติดตามผลกระทบด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากอากาศแคดเมียมและการรั่วไหลของแอมโมเนีย</p>	
<p><b>อาหารเสริมลดความอ้วนผสมไซบูทรามิน</b></p> <p><b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, แนวหน้า, คมชัดลึก, สยามรัฐ, สำนักข่าวไทย, ch3, innnews, linetoday, tnews, siamnews, news1live, sonthitalk)</p> <p>-น.พ.ต.อ.วีระพงษ์ คล้ายทอง ผกก.4 บก.ปคบ. ได้เรียก น.ส.ณัฐรินทร์ เจ้าของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมยี่ห้อเรฟฟิตมี (Levfitme) มารับทราบข้อกล่าวหา "จำหน่ายซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 1 (ไซบูทรามิน) โดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า" ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา และสอบสวนขยายผลเพื่อดำเนินคดีกับผู้ผลิตต่อไป มีอัตราโทษจำคุก 1 - 15 ปี ปรับ 100,000 - 1,500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p> <p>ด้าน ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ ออย. เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง เช่น ทานแล้วลดน้ำหนักเห็นผลไว เห็นผลจริง ปลอดภัย หารันตี ไม่มีผลข้างเคียง เป็นต้น ซึ่งมักพบมีส่วนผสมของไซบูทรามินหรือยาแผนปัจจุบัน ผลที่ได้อาจไม่คุ้มเสีย</p>	
<p><b>อย.ตรวจพบร้านค้าขายอาหาร เครื่องสำอางลักลอบนำเข้าเพียง</b></p> <p><b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (newtv., thebangkokinsight, linetoday, thailandplus)</p> <p>-ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า จากการตรวจสอบแผนระวางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพในเขต กทม. พบร้านค้าจำหน่ายอาหาร เครื่องสำอางลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศหลายร้านกระจายอยู่ในหลายเขต ได้สั่งให้ระงับการจำหน่าย ตรวจยึดของกลางและดำเนินคดีตามกฎหมาย และขยายผลไปทั่วประเทศ โดยประสาน สสจ.ร่วมตรวจสอบร้านค้า ได้รับรายงานว่ามีการตรวจร้านค้าทั้งสิ้น 399 แห่ง พบร้านค้าจำหน่ายอาหาร เครื่องสำอางลักลอบนำเข้า แสดงฉลากภาษาต่างประเทศ ไม่มีฉลากภาษาไทย 49 แห่ง อาหารและเครื่องสำอางลักลอบนำเข้า 626 รายการ ได้สั่งระงับการจำหน่าย ตรวจยึดสินค้าผิดกฎหมาย และดำเนินคดีเจ้าของร้านแล้ว</p>	
<p><b>พัฒนาระบบออนไลน์วินิจฉัยโรคมะเร็ง</b></p> <p><b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, linetoday)</p> <p>-พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า สถาบันพยาธิวิทยา ให้บริการทางด้านพยาธิวิทยาภาคในการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง โดยพัฒนาระบบการรายงานผลทางเซลล์วิทยาทางออนไลน์ เพื่อให้เกิดความแม่นยำ และให้บริการประชาชนได้รวดเร็วขึ้น</p>	
<p><b>ข่าวปลอม</b></p> <p><b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, sonthitalk)</p> <p>-ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อมูลกับสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์เรื่อง ปัสสาวะกลางคืนแล้วไม่ตึมน้ำ ทดแทน ทำให้เกิดภาวะการอุดตันของหัวใจและสมอง พบเป็นข้อมูลเท็จ และชี้แจงว่า การปัสสาวะเป็นกลไกการขับน้ำส่วนที่เกินความต้องการของร่างกายออกมา จึงไม่จำเป็นต้องตึมน้ำหลังจากปัสสาวะทุกครั้ง และไม่มีข้อมูลว่าการไม่ตึมน้ำหลัง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ปีสภาวะกลางคืน เป็นสาเหตุให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองหรือหลอดเลือดหัวใจ หากต้องการลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองหรือหลอดเลือดหัวใจ ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ ควบคุมความดันโลหิต ระดับน้ำตาล และไขมันในเลือด ดื่มน้ำสะอาด เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และตรวจสุขภาพเป็นประจำ</p>	
<p><b>สารแอมโมเนียโรงงานน้ำแข็งรั่วอุดรธานี</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, บ้านเมือง, แนวหน้า)</p> <p>- เกิดเหตุสารแอมโมเนียของโรงงานน้ำแข็งเจริญทรัพย์ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี รั่ว เข้าวันที่ 26 เม.ย. กลิ่นแอมโมเนีย พุ้งกระจายรัศมี ประมาณ 300 เมตร ทำให้ชาวบ้านบางคนมีอาการแสบตาแสบจมูก ทางผู้ประกอบการได้ใช้น้ำแข็งปกคลุมไว้ ให้ความเย็นระงับการรั่วของสารแอมโมเนีย สาเหตุเบื้องต้นคาดว่า เกิดจากอากาศร้อนจัดเป็นเหตุให้ถังแอมโมเนียรั่ว</p> <p>ความคืบหน้าล่าสุด กลิ่นของสารแอมโมเนียจางหายไปหมดแล้ว และมีเจ้าหน้าที่จาก สสอ.น้ำโสม แพทย์พยาบาลจาก รพ.น้ำโสม และฝ่ายปกครอง อ.น้ำโสม ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือ เบื้องต้นยังไม่พบผู้ได้รับอันตรายรุนแรง มีเพียงปวดศีรษะ วิงเวียน แน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวก แสบตาและจมูก รวม 20 คน โดยมีหญิงตั้งครรภ์ 1 ราย อายุครรภ์ 28 สัปดาห์ ให้ข้อมูลว่าลูกคืบหน้าลดลง แต่ผลการตรวจครรภ์ปกติ</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, แนวหน้า, สยามรัฐ)</p> <p>- นายอตุลย์ ลาภะแนน เกษัชกรชำนาญการพิเศษ สสจ.อุดรธานี เปิดเผยว่า จะมีการเก็บตัวอย่างน้ำที่ใช้ในการผลิตและน้ำแข็งไปตรวจสอบ จากการตรวจเชิงลึกพบว่าโรงงานแห่งนี้ไม่ได้ขออนุญาต อย. และไม่มีมาตรฐาน GMP จึงให้หยุดการผลิต น้ำแข็งเป็นชั่วคราวจนกว่าจะแก้ไขให้แล้วเสร็จและขอมาตรฐาน อย.ให้ถูกต้อง</p>	
<p><b>ชาวบ้านพิจิตรร้องโรงงานไม้ ลักลอบปล่อยมลพิษ</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (tnnthailand)</p> <p>- ชาวบ้านจากหลายหมู่บ้านและชุมชนในเขตเทศบาลตำบลโพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร ได้รวบรวมรายชื่อยื่นร้องเรียนต่อนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโพทะเล ขอให้ช่วยแก้ไขปัญหามลพิษจากโรงงานแปรรูปไม้แห่งหนึ่ง (โรงเลื่อยจักรโพทะเลจำกัด) ที่ตั้งอยู่กลางชุมชน ทั้งมลพิษทางอากาศ กลิ่นเหม็น เขม่าควันดำ รวมถึงน้ำเสียปล่อยลงสู่น้ำยม ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน โดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจ ภูมิแพ้ ผื่นคัน และเศษเสี้ยนถ่านปกคลุมบ้านเรือนและสถานที่ต่างๆ</p> <p>ล่าสุด เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาต่อเจ้าของโรงงานทั้งในฐานะนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา ในความผิดฐานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยไม่ได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และฝ่าฝืนต่อเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพทะเล รวมถึงมีการพักอาศัยแรงงานต่างด้าวเกินกว่าที่ได้รับอนุญาตอีก 1 ราย</p>	
<p><b>พบเยาวชนมั่วสุมเหล้า-น้ำกระท่อม</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง)</p> <p>- นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผวจ.อุบลราชธานี บูรณาการกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบร้านเหล้าแห่งหนึ่งในเมืองอุบลราชธานี เนื่องจากที่มีผู้ร้องเรียนว่า มีเด็ก เยาวชน มั่วสุมดื่มกินภายในร้าน ซึ่งจำหน่ายน้ำกระท่อม เหล้า เบียร์ โดยเปิดให้บริการถึงเช้า พบมีการกระทำความผิดกฎหมาย ดังนี้ 1.ปล่อยปละละเลยให้บุคคลที่มีต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ จำนวน 12 ราย และเด็กและเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 18 ปี จำนวน 6 ราย เข้าใช้บริการ 2.ฝ่าฝืนจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาที่ยังมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ จำนวน 1 ราย โดยไม่ได้รับอนุญาต</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (สวพ.91)</p> <p>- ฝ่ายปกครองภูเก็ต บุกเข้าหลายโรงงานแอบต้มน้ำกระท่อมขายให้กับวัยรุ่นในพื้นที่ ตรวจสอบพบอุปกรณ์ผลิตฯ น้ำกระท่อมบรรจุขวดพร้อมขายและอยู่ในหม้อต้มจำนวนมาก พร้อมยาแก้ไออีกจำนวนหนึ่ง แจ้งข้อกล่าวหา 1.ผลิตและจำหน่ายอาหาร (น้ำกระท่อม) ที่ห้ามผลิต นำเข้าหรือจำหน่าย ฝ่าฝืนประกาศ สธ. (ฉบับที่ 430) พ.ศ.2564 ออกตามพ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 2.ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ที่ผลิตจากพืชกระท่อม) โดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับหรือไม่ได้จดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตาม พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562 นำผู้ต้องหาและของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.กลาง ดำเนินคดีต่อไป</p>	
<p><b>Health Link' บุคคลิก-ร้านยา กทม</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (ผู้จัดการ)</p> <p>- รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล หรือ อ.ป้อม ผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI กล่าวว่า BDIร่วมมือ 'กรุงเทพมหานคร' ใช้ Health Link เชื่อมข้อมูลสุขภาพกับคลินิกชุมชนอบอุ่น-ร้านยาคุณภาพคาดพ.ค.67 นี้ เปิดนำร่อง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ครอบคลุม 10 เขต ก่อนขยายพื้นที่ให้บริการครบ 7 โชนสุขภาพทั่ว กทม. หาก Health Link ได้รับการพัฒนา จะสามารถเชื่อมโยงฮับกลางของก.สธ.ได้ทันที ทำให้การทำงานรวดเร็วขึ้น ทั้งนี้ ต่างจากโครงการหมอพร้อมที่ทำได้เพราะเป็นนิติบุคคลเดียว แต่ Health Link ที่รวมหลายหน่วยงานอย่าง มหาวิทยาลัย และกรุงเทพมหานคร เป็นคนละนิติบุคคล จึงมีความซับซ้อน</p>	
<p><b>ความเสี่ยงใช้หวัดนกในคน "ยังต่ำ"</b>  <b>สื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (เดลินิวส์)          -องค์การอนามัยโลก ยืนยันความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนกในมนุษย์ยังอยู่ในระดับต่ำ และการบริโภคนมพาสเจอร์ไรซ์ปลอดภัย เนื่องจากใช้ความร้อนสูงจนสามารถฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียได้ และให้หลีกเลี่ยงการบริโภคนมดิบและนมที่ไม่ได้ผ่านความร้อนเพียงพอ หลังจากเอพีดีเอเผยแพร่รายงาน พบ 20% ของตัวอย่างนมสดพาสเจอร์ไรซ์มีร่องรอยหรืออนุภาคของเชื้อไวรัสไข้หวัดนก เอช 5 เอ็น 1</p>	
<p><b>สปป.ลาว เปิดตัวคก.ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมันทั่วประเทศ</b>  <b>สื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (อินโฟเควสท์)          -สปป.ลาว เปิดตัวโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมันทั่วประเทศ เพื่อปกป้องสุขภาพของเด็ก เริ่มดำเนินการระหว่างวันที่ 20-31 พ.ค. ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีได้มากกว่า 5 แสนคน</p>	
<p><b>อังกฤษออก ก.ม.แบนบุหรี่ตลอดชีวิต</b>  <b>สื่อนำเสนอ :</b> นสพ ไทยรัฐ คอลัมน์หมายเหตุประเทศไทย          -สภาผู้แทนราษฎรอังกฤษ ได้ลงมติเห็นชอบอย่างท่วมท้น 383 ต่อ 73 เสียงจาก สส.ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านในวาระสอง "ร่างกฎหมายยุคคลอดบุหรี่" ซึ่งครอบคลุมทั้งบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า เพื่อลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่และโรคร้ายแรงที่เกิดจากบุหรี่ ซึ่งกำลังเป็นภาระต่องบประมาณของระบบดูแลสุขภาพแห่งชาติ ร่างกฎหมายฉบับนี้กำลังเข้าสู่การพิจารณาของสภาสูง หากได้รับความเห็นชอบจะมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายในสิ้นปีนี้ ส่งผลให้เด็กอังกฤษยุคใหม่จะไม่สามารถซื้อบุหรี่มาสูบไปตลอดชีวิต ถือเป็นกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ที่เข้มงวดที่สุดในโลก</p>	